



ที่ ศย ๐๑๖/ว (๙๗)

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการคัดถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้มาติดต่อราชการศาล

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาติดต่อราชการศาล (ดาวนโหลด)

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมมีนโยบายในการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรม เพื่อลดภาระแก่ประชาชนอันเป็นการสอดคล้องนโยบายของรัฐบาล
ในการให้ภาครัฐยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อต้องมีการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ

สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นสมควรแจ้งเวียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาติดต่อราชการศาล โดยงานดังกล่าวยังคงต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ประกอบ แต่ให้ใช้วิธีจัดทำสำเนาจากเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนของศาล เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลอื่น
ที่ไม่ได้มาติดต่อราชการโดยตรง เช่น กรณีมอบอำนาจหรือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของคู่สมรส ฯลฯ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานดาวนโหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์สำนักกฎหมาย
และวิชาการศาลยุติธรรม www.jla.coj.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรารุท เบญจกุล)
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
ส่วนประสานความร่วมมือทางกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๕๐๖
โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๖๒

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อราชการศาล

ส่วน/งาน	รายละเอียดของงานที่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน	ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน และแนวปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p>๑. ส่วนคดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การฟ้องคดี - ยื่นคำร้อง - ยื่นคำขอ 	<p>๑. การฟ้องคดี บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของโจทก์ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของจำเลย</p> <p>๒. ยื่นคำร้อง จัดทำคำร้องขอจัดการมรดกเพื่อตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วได้เสีย</p> <p>ใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน</p> <p>๓. ยื่นคำร้องค่าสินไหมทดแทน ม. ๔๔/๑ ใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย</p> <p>๔. ยื่นคำขอ คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา ผู้ขอต้องแสดงรหัสคดี และหลักฐาน การพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผู้ขอที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p>	<p>๑. คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่มีมอบให้ผู้อื่นกระทำการแทนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ - บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของโจทก์ - สำเนาทะเบียนบ้านหรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรของจำเลย <p>๒. ระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการให้บริการคดีถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>ยกเลิก การเรียกสำเนาบัตรประชาชนจากผู้มาติดต่อราชการศาล โดยใช้วิธีจัดทำสำเนาจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อราชการโดยตรง เช่น กรณีมอบอำนาจหรือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนโดยตรงของคู่สมรส ฯลฯ</p>
<p>๒. ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์</p>	<p>๑. ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอประกัน</p> <p>๒. ผู้ร้องยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล</p> <p>๓. เอกสารขอคุมขังผู้ประกัน (ในกรณีที่ยื่นคำร้องปล่อยชั่วคราวมีหรือไม่มีคู่สมรส) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน</p> <p>๔. ผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเป็นนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ</p>	<p>คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องนำต้นฉบับเอกสารมาให้ตรวจสอบ - ผู้ต้องหา จำเลย ผู้ร้อง คู่สมรสของผู้ประกัน ผู้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเป็นนิติบุคคล - หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่มีมอบให้ผู้อื่นกระทำการแทน 	
<p>๓. ส่วนคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขอรับเงิน - ในการดำเนินคดี 	<p>๑. การตรวจสอบเอกสารขอรับเงิน ขอรับเงินกลางและเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่ศาลสั่งคืน ใช้ค่าแถลงขอรับเงิน สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบเงินพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>๒. ขอรับเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ใช้สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการสำนักพิมพ์</p>	<p>แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน ด้านการเงินและบัญชี (เงินนอกงบประมาณ) ของศาลยุติธรรม (ว ๔๑๘ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕)</p>	
<p>๔. กรณีมอบอำนาจหรือมอบเงิน</p>	<p>๑. การมอบอำนาจหรือมอบเงินเพื่อรับฟ้องสำเนาถูกต้อง</p> <p>๒. การมอบอำนาจหรือมอบเงินให้ยื่นฟ้อง ยื่นคำขอ หรือยื่นคำแถลง</p> <p>สำเนาบัตรประชาชนตัวของผู้มอบอำนาจหรือมอบเงินพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง</p>	<p>๑. คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่มีมอบให้ผู้อื่นกระทำการแทน ๒. แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายใน ด้านการเงินและบัญชี (เงินนอกงบประมาณ) ของศาลยุติธรรม (ว ๔๑๘ ลว. ๒ ต.ค. ๕๕) ๓. ระเบียบสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการให้บริการให้บริการคดีถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 	